



วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2553

พาณิชย์เล็งจัดวิธีเดิม "พยุगरาคาข้าว" หากครึ่งปีหลังราคาไม่กระเตื้อง

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาข้าวในประเทศและส่งออกในครึ่งปีหลังน่าจะอยู่ในภาวะซึม แม้ผลผลิตข้าวโลกลดลงจากปัญหาภัยธรรมชาติและภัยแล้ง หรือเวียดนามกักข้าวในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการส่งออก แต่เพราะมีกระแสข่าวเชิงลบต่อตลาดออกมาก่อให้เกิดความลังเล กระทรวงจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวโดยตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด เน้นเรื่องการสร้างมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าข้าว ส่งเสริมการทำตลาด และเป็นศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวไทย

"ที่ผ่านมาตลาดข้าวรับข่าวจากหลายทาง จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ออกข่าวในทิศทางบนพื้นฐานข้อมูลจริงที่ประมวลมาจากแหล่งพื้นฐานเดียวกัน ข้าวราคาตกวันนี้เพราะการซื้อข้อมูลข่าวที่บิดเบือนอยู่มาก รวมถึงจะเปลี่ยนเป้าหมายส่งออกในแต่ละปีจากเดิมเน้นดูที่ปริมาณ เป็นดูจากมูลค่าขายที่เพิ่มขึ้นแทน เหมือนสินค้าอื่นที่มุ่งเพิ่มมูลค่ามากกว่าปริมาณ เพราะเห็นว่าสะท้อนรายได้เกษตรกรและการส่งออกมากกว่าการดูที่ปริมาณซึ่งอาจขายได้มากแต่ราคาไม่ดีก็ได้"

นายยรรยง กล่าวอีกว่า จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์จึงได้ปรับยุทธศาสตร์ข้าวใหม่ โดยมุ่งเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพสูง การเพิ่มมูลค่าข้าว พร้อมหลีกเลี่ยงการทำตลาดเดียวกับเวียดนาม ทำให้ยอดการส่งออกข้าวโดยรวมของปีนี้ จะต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่ 8.5-9 ล้านตัน แต่มูลค่าจะสูงขึ้นแน่นอน เนื่องจากจะตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดคุณภาพข้าวให้เหมาะสมกับตลาด เช่น อาจกำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิส่งออกเป็นร้อยละ 95-96 จากเดิมมีเพียงร้อยละ 92 เท่านั้น รวมถึงคณะทำงานส่งเสริมและให้ข้อมูลการค้าข้าว เนื่องจากตลาดข้าวมีความอ่อนไหวต่อข่าวต่าง ๆ สูงมาก ส่งผลกระทบต่อไทยซึ่งเป็นตลาดข้าวอันดับ 1 ของโลก

นายยรรยงกล่าวว่า ในเร็ว ๆ นี้หากราคาข้าวไม่ดีขึ้น จะเสนอใช้มาตรการพยุगरาคาข้าวเปลือกอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการประกันรายได้เกษตรกรเตรียมไว้หลายวิธี เช่น การตั้งโต๊ะรับซื้อ รวมถึงการดูแลปริมาณข้าวของเกษตรกรนอกระบบประกันรายได้

ที่มา มติชนออนไลน์

เอฟโอไอคาดภัยแล้งน้ำโขงจุดผลผลิตข้าวโลกต่ำกว่าคาด

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟโอไอ) ระบุในรายงานว่า ผลผลิตข้าวทั่วโลกในปีนี้อาจลดลงต่ำกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ หลังจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างหนักและยึดเยื้อในภูมิภาคแม่น้ำโขงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและทำให้ผลผลิตข้าวไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้

เอฟโอไอ คาดการณ์ภายหลังปรับลดตัวเลขประมาณการผลผลิตข้าวในเอเชียรวมทั้งไทย ว่า ผลผลิตข้าวปีนี้ อาจอยู่ที่ 704.4 ล้านตัน เทียบกับเดือนเม.ย. ที่คาดการณ์ผลผลิตข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 710 ล้านตัน ขณะที่คาดว่า ความต้องการข้าวทั่วโลกจะอยู่ที่ 461 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย.ที่คาดการณ์ไว้ที่ 454 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลไทย ระบุเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาว่า สภาพอากาศที่แล้งจัด ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงแห่งขอดและอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปี ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะการปลูกข้าว

ทั้งในจีน พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ตลอดจนพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาระบบการชลประทานเพื่อปลูกข้าวเลี้ยง ประชากร 300 ล้านคน

รูปแบบของฝนที่ตกลงมาในฤดูมรสุมของเอเชียจะส่งผลโดยตรงต่อราคาข้าวในตลาด โดยปริมาณฝนที่ ตกลงมาจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของอินเดียว่า จะหวนกลับมาสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งในฐานะผู้ส่งออกข้าวได้หรือไม่ และจะเป็นตัวชี้วัดถึงศักยภาพการส่งออกข้าวของประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยและปากีสถานด้วย

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียระบุในเว็บไซต์ว่า ปริมาณน้ำในฤดูมรสุมของอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ หลักสำหรับเกษตรกร 235 ล้านคนในประเทศ วานนี้ (14 ก.ค.) ต่ำกว่าปกติ 13% และต่ำกว่าปกติของช่วงเดือน มิ.ย. 16% ขณะที่ ราคาข้าวซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโก ซึ่งพุ่งขึ้นในช่วงเดือนธ.ค.ที่ระดับ 16.27 ดอลลาร์ต่อ 100 ปอนด์ เพราะกระแสความวิตกกังวลว่าอินเดีย อาจจะกลายสภาพเป็นผู้นำเข้าข้าวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ทศวรรษ เคลื่อนไหววานนี้ (15 ก.ค.) ที่ 9.84 ดอลลาร์ต่อ 100 ปอนด์

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-16 ก.ค. 2553 มีจำนวน 254,628 ตัน มูลค่า 103.905 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้วที่ส่งออก 210,425 ตัน มูลค่า 83.79 ล้านดอลลาร์ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 16 ก.ค. 2553 มีจำนวน 3,586,322 ตัน มูลค่า 1.586 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ ส่งออก 3,860,767 ตัน มูลค่า 1.585 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานว่า ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 709,884 ตัน โดยเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 326,788 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 257,634 ตัน ข้าวหอมมะลิจำนวน 26,521 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวขาว 10%, 15%, 100% และข้าวเหนียว โดยมีการส่งไปยังตลาดในเอเชีย จำนวน 419,680 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 205,529 ตัน ส่วนที่เหลือส่งไปยังภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป อเมริกา เป็นต้น

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม คาดหมายว่าในปีนี้จะส่งออกข้าวประมาณ 6.2 ล้านตัน โดยในไตรมาสที่ 3 จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.7 ล้านตัน และไตรมาสที่ 4 ส่งออก 1.2 ล้านตัน ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี มีการ ส่งออกประมาณ 3.33 ล้านตัน มูลค่า 1.48 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 8.76 และ 1.32% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีที่แล้วตามลำดับ ส่วนราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 445.08 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้ว 33.54 ดอลลาร์ต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 7%

ในขณะนี้เกษตรกรได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ไปไม่ร่วง (summer-autumn crop) ซึ่งคาด ว่าจะมีประมาณ 2 ล้านตัน ขณะที่ผู้ส่งออกมีสต็อกข้าวรวมกันประมาณ 1.35 ล้านตัน ทั้งนี้ สมาคมได้มอบหมาย ให้สมาชิกจำนวน 48 ราย เริ่มรับซื้อข้าวจากเปลือกจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่า 3,500 ดอลลาร์ต่อตัน (ประมาณ 184 ดอลลาร์ต่อตัน) โดยตั้งเป้าไว้ 1 ล้านตัน

ทางด้านนายกสมาคมอาหาร ได้เรียกร้องให้สมาชิกสมาคมเพิ่มการส่งออกข้าวแต่ไม่ควรขายข้าวใน ราคาที่ต่ำกว่า 300 ดอลลาร์ต่อตัน รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการให้กู้ยืมเงิน นอกจากนี้ ในส่วน ของภาครัฐได้เตรียมการส่งเสริมการค้าและการหาตลาดใหม่โดยเฉพาะในแอฟริกาและตะวันออกกลาง เพื่อ กระตุ้นการส่งออกอีกทางหนึ่งด้วย

นักวิเคราะห์ กล่าวว่า การผลิตที่มากเกินไป และการส่งออกลดลง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในแถบ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามมีข้าวค้างในสต็อกและเจอปัญหาาราคาข้าวที่ตกต่ำ ทั้งนี้บริเวณสามเหลี่ยม

ปากแม่น้ำโขงมีการปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งประเทศ แต่จากการที่เกิดภาวะผลผลิตที่ล้นตลาดซึ่งเริ่มต้นในฤดูฝน และการไม่มีสถานที่ตากข้าว ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก โดยนายวอ ดงฉวน ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว กล่าวว่า เขากลัวว่าเวียดนามจะสูญเสียข้าวเปลือกมากกว่า 1 ล้านตันในปีนี้

หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์อ้างรายงานของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ว่า ปัญหาภัยแล้งที่ลากยาวมาหลายเดือนส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง และมีความเสี่ยงอย่างสูงที่จะสูญเสียข้าวไปในพื้นที่เสี่ยงเกือบ 625,000 ไร่ ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยบางจังหวัดทางภาคเหนือฝนไม่ตกเลยตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นมา ทางตอนบนสุดของประเทศอุณหภูมิพุ่งขึ้นสูง 46-47 องศา ในต้นเดือนนี้ ไม่ต่างกับกรุงฮานอยที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูง 40 องศา ร้อนระอุอย่างเป็นทางการ

ในขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาในภาคเหนือแห้งขอด และในลำน้ำหลายสายระดับน้ำลดต่ำ เช่นเดียวกับในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนใหญ่ ที่มีระดับต่ำที่สุดเท่าที่มีการบันทึก

รายงานของกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า จนถึงปัจจุบันสำรวจพบนาข้าวเสียหายไปแล้วกว่า 156,000 ไร่ และ อีกราว 437,500 ไร่ จะให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก

นอกจากนี้ ปัญหาภัยแล้งยังปกคลุมถึงเขตที่ราบสูงภาคกลาง ลงสู่เขตที่ราบปากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเขตผลิตข้าวส่งออกใหญ่ที่สุดของประเทศ ฝนแล้งทำให้น้ำทะเลหนุนเนื่องรุกเข้าสู่ผืนนาหับหมื่นไร่สร้างความสูญเสียให้แก่ข้าว

กงสุลพาณิชย์ของเวียดนามประจำฮ่องกงและมาเก๊า กล่าวว่า ผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกงมีแผนจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำให้การส่งออกข้าวของเวียดนามมายังฮ่องกงในครึ่งหลังของปี 2553 สูงขึ้น เพราะนักธุรกิจจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงกำลังมองหาบริษัทจัดหาข้าวขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การค้าเวียดนามจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาตลาดนี้ไว้ รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้า บรรจุกฎเกณฑ์และการส่งมอบสินค้าตามเวลา

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 เวียดนามสามารถเจาะตลาดข้าวฮ่องกงได้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ได้ 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกือบเท่ามูลค่าส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงทั้งปี 2552 (มูลค่าประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture and Food Minister) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงปลายสัปดาห์นี้คือระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. คณะรัฐมนตรีด้านอาหาร (The Empowered Group of Ministers (EGoM) on food) ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง (Finance Minister) เป็นประธานจะพิจารณามาตรการกำหนดภาษีนำเข้าข้าวสาลี และการผ่อนคลยมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) โดยอาจจะยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ (non-basmati rice) บางส่วน

ทั้งนี้ ในขณะที่เกษตรกรในหลายแคว้นได้เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกข้าวบางชนิดได้ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ด้านนายกสภาคผู้ส่งออกข้าวแห่งอินเดียได้ออกมาให้ความเห็นกรณีดังกล่าวว่า หากรัฐบาลยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติบางส่วน ก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวในปีนี้โดยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติมากถึง 500,000 ตัน โดยคาดหมายว่าชนิดข้าวที่รัฐบาลจะอนุญาตให้ส่งออกได้นั้นจะเป็น

ชนิด Sharabati และ Sugandha ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูง โดยรัฐบาลอาจจะใช้วิธีการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum export price; MEP) ที่ระดับ 800-850 เหรียญสหรัฐต่อดัน

กระทรวงเกษตร รายงานว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif crop or summer rice sowing) มีจำนวน 78 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันทางการคาดว่าในปีการผลิต 2010/2011 จะมีผลผลิตข้าวปริมาณ 100 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 12% เมื่อเทียบกับปีการผลิตที่ผ่านมา

นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีเกษตร ระบุว่า ทางการต้องการคลังเก็บสินค้าสำหรับเก็บสต็อกธัญพืชอีกประมาณ 14 ล้านตัน โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 40 พันล้านบาท หรือประมาณ 858 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้คาดว่า ทางการจะใช้วิธีเช่าคลังของเอกชนเพื่อเก็บสต็อก

ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า จากการที่เกิดภาวะน้ำท่วมทางภาคเหนือในพื้นที่แคว้น Punjab และ Haryana ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวบาสมาดที่สำคัญ (ประมาณ 70% ของผลผลิตทั่วประเทศ) นั้น คาดว่าจะทำให้ผลผลิตลดลงไปประมาณ 15% โดยในปีการผลิต 2009/10 ที่ผ่านมามีผลผลิตข้าวบาสมาด 4.5 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมามี รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) อีกจำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 29 ก.ค. ศกนี้ โดยเงื่อนไขการประมูลระบุว่า ผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22, 24 มิ.ย. 1 และ 6 ก.ค. ที่ผ่านมามี รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวนครั้งละ 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 5, 7, 14 และ 19 ก.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างคำพูดของนาย Hassan Ibrahim ผู้อำนวยการคณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ว่า อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 150,000 ตัน จากที่ได้ประกาศเปิดการประมูลเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2553 และได้ปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ผ่านมามี

โดยอิรักจะซื้อข้าวขาวจำนวน 120,000 ตัน จากประเทศไทยในราคา 488.85 เหรียญสหรัฐต่อดัน และจะซื้อจากอินเดียจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 440 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ที่มา Riceonline.com